

# BUỔI RA MẮT SÁCH HỒI KÝ CHÍNH TRỊ “ĐẤT NƯỚC TÔI”

VÀ BUỔI NÓI CHUYỆN VỀ CÔNG CUỘC GIẢI THỂ CỘNG SẢN VIỆT NAM CỦA ÔNG NGUYỄN BÁ CẨN.



Ông Nguyễn Bá Cẩn

Hội cựu sinh viên quốc gia hành chánh miền đông bắc Hoa-Kỳ phối hợp với các hội đoàn trong vùng thủ đô Hoa Thịnh Đốn tổ chức buổi ra mắt sách hồi ký chính trị “Đất Nước Tôi” của ông Nguyễn Bá Cẩn và buổi nói chuyện về công cuộc đấu tranh để giải thể chế độ cộng sản Việt Nam, được tổ chức tại nhà hàng Sai-Gòn House, đường Arlington Blvd, thành phố Falls Church, tiểu bang Virginia, vào khoảng 2 giờ chiều, ngày 28 tháng 3 năm 2004 với khoảng trên 200 người đến tham dự gồm đông đủ đại diện các hội đoàn, đoàn thể, tổ chức chính trị, các nhân sĩ, một số cơ quan truyền thông báo chí tại địa phương, cùng với sự hiện diện của bà Kim Anh, chủ nhiệm và chủ bút báo Rạng Đông, Phoenix, Arizona.

Ông Lý Văn Phước đương kim chủ tịch cộng đồng Việt Nam tại tiểu bang Virginia và vùng phụ cận, Washington, D.C., Maryland đã mở đầu chương trình bằng lời chào mừng và cảm ơn quan khách đến tham dự buổi ra mắt sách và buổi nói chuyện về công cuộc đấu tranh giải thể chế độ CSVN của ông Nguyễn Bá Cẩn. Ông Phước đã gay gắt lên án nhà cầm quyền cộng sản VN làm ngơ trước vấn đề các con buôn rao bán trẻ em và phụ nữ VN để làm điểm trên mạng lưới internet; một chính sách làm nhục quốc tổ và quốc thể. Kế tiếp ông Nguyễn Cao Quyền bước lên khán đài để giới thiệu tiểu sử và quá trình hoạt động của ông Nguyễn bá Cẩn.

Ông Nguyễn Bá Cẩn sanh tại Cần Thơ vào năm 1930, tốt nghiệp thủ khoa học viện Quốc Gia Hành Chánh, khóa 1. Ông Cẩn đã từng đảm nhiệm nhiều chức vụ quan trọng, từ chức vụ quận trưởng Nhà Bè, đến chức vụ phó tỉnh trưởng tỉnh Định Tường, đặc cử hạ viện, đến làm chủ tịch hạ viện VNCH. Ông Cẩn được mời làm thủ tướng Miền Nam Việt Nam từ ngày 14 tháng 4, năm 1975 đến ngày 24 tháng 4, năm 1975 thì từ chức.

Tiếp đến là ông Bửu Viên, một cựu nhân viên trong nội các của chính phủ Trần Thiện Khiêm và Nguyễn Bá Cẩn, đứng lên giới thiệu tác phẩm “Đất Nước Tôi” của ông Nguyễn Bá Cẩn. Ông Bửu Viên đã phân tích, mổ xẻ, diễn giải từng đoạn và từng câu cùng nhận xét về tác giả trong cuốn hồi ký “Đất Nước Tôi”, ông Bửu Viên đã quả quyết rằng tác giả đã ghi lại những diễn biến có thật mà ông đã từng chứng kiến trong những ngày ông Nguyễn Bá Cẩn phục vụ cho đất nước.

Sau đó, ông Nguyễn Bá Cẩn được mời lên khán đài để nói về công cuộc đấu tranh giải thể chế độ cộng sản VN. Ông Cẩn đã đề cập ngay đến ngày mất nước 30 tháng 4 năm 1975. Ông qui tội cho đồng minh đã phản bội đất nước, và chiến sĩ QLVNCH đã bị cưỡng bách buông súng đầu hàng CSVN.

Ông Cẩn nói: ông biết rất rõ sự phản bội của chính phủ Hoa-Kỳ vì lúc đó ông là chủ tịch hạ viện VNCH. Ông nói tiếp, chính phủ Hoa-Kỳ đã trói tay QLVNCH bằng cách cắt giảm viện trợ và mau chóng rút quân đội đồng minh ra khỏi lãnh thổ Miền Nam Việt Nam, dẫn đến sự thất thủ Miền Trung vùng I và miền Tây Nguyên vùng II. Ông Cẩn cho rằng, những nỗ lực đấu tranh dành tự do dân chủ cho đất nước vẫn chưa chấm dứt; ông kêu

gọi mọi người cùng sát cánh bên nhau đấu tranh cho tự do dân chủ và nhân quyền vì các nước trên thế giới ngày nay họ sẽ không bỏ mặc chúng ta và đây là cơ hội thuận lợi nhất để đấu tranh giải thể chế độ CSVN và quang phục quê hương. Ông Cẩn cho rằng, sau 30 năm đấu tranh, chúng ta vẫn chưa thấy ánh sáng cuối đường hầm vì những nỗ lực của chúng ta vẫn chưa đạt đến kết quả mong muốn, chưa đủ để lật đổ chế độ CSVN, chính vì chúng ta chưa có kế hoạch cụ thể để giật sập nền móng chính trị của CS, chúng ta chưa có kế hoạch để phá hoại tài sản và làm kiệt quệ kinh tế của CS. Nếu chúng ta đạt được các mục tiêu đó tức chúng ta đã tạo điều kiện thuận lợi cho quần chúng nổi dậy lật đổ CS. Ông Cẩn nói tiếp, nếu chúng ta muốn giải thể CSVN, chúng ta phải tìm cách làm áp lực các chính phủ có quyền lực càng nhanh càng tốt để sớm đạt đến diễn biến hòa bình. Cộng sản VN đang theo đuổi kinh tế thị trường thì thời gian sớm muộn gì chúng cũng tự giải thể. Ông Cẩn nhấn mạnh đến lá phiếu cử tri và nói lá phiếu là vũ khí sắc bén và quyền lực của người Việt ở hải ngoại, biết tận dụng lá phiếu trong những lần bầu cử là hình thức cô lập CSVN trên bình diện quốc tế. Ông khuyên nhủ mọi người Việt sống tại Hải Ngoại nên tham gia vào các chính đảng và hội nhập vào các tổ chức sinh hoạt của cộng đồng bạn để lôi kéo họ vào công cuộc đấu tranh của chúng ta. Ông Cẩn còn kêu gọi người Việt sống trên thế giới nên chấm dứt mọi dịch vụ buôn bán, về nước, chấm dứt gởi tiền để cất nguồn tài trợ trên 3 tỷ mỹ kim hàng năm để gây khủng hoảng kinh tế, bất ổn chính trị và gây xáo trộn xã hội, theo ông, đây là sức mạnh để sớm giải thể Cộng Sản VN. Ông Nguyễn Bá Cẩn tự đặt câu hỏi là làm thế nào để cho chúng ta tạo được một thực lực? và ông khẳng định rằng: đây là điều tiên quyết để mang lại thắng lợi cho công cuộc đấu tranh. Ông kêu gọi các cộng đồng người Việt khắp nơi nên ngồi lại với nhau để phối hợp và tìm phương cách vận động từ quốc hội Hoa Kỳ, Úc Châu, Âu Châu, v.v.. cũng như quốc tế chế tài, áp lực CSVN để đi đến giải thể chế độ độc tài, đem lại tự do dân chủ và nhân quyền cho quê hương Việt Nam.

Sau lời diễn giải của ông Nguyễn bá Cẩn, một số quan khách đã được mời lên phát biểu ý kiến và cảm nghĩ về buổi ra mắt sách cũng như buổi nói chuyện về giải thể chế độ CSVN. Ông Hoài Thanh, báo Đại Chúng cũng đã được ban tổ chức mời lên khán đài để phát biểu và nêu hai câu hỏi cho ông Nguyễn Bá Cẩn và được ông Cẩn trả lời như sau:

HT: Tôi xin phép được nêu 2 câu hỏi đến cụ Nguyễn Bá Cẩn và mong được cụ trả lời để quý vị tham dự buổi ra mắt sách hôm nay được hiểu biết thêm. Câu hỏi thứ nhất “Cụ nhận thấy gì sự về nước của ông Nguyễn Cao Kỳ có ý nghĩa gì cho tập thể người Việt Hải Ngoại và dân chúng trong nước?”. Câu thứ hai “Nếu nhà nước cộng sản Việt Nam mời cụ về, cụ có về không? Nếu không xin cụ cho biết lý do? Và nếu về thì cụ đã có kế hoạch hay đường lối nào tạo lợi ích cho người Việt Hải Ngoại và người dân trong nước không?”.

NBC: Trả lời: Những gì nói về ông Kỳ thì tôi đã nói hết trong những lần báo chí, truyền thanh, truyền hình đã phỏng vấn tôi trước đây. Ông Kỳ chỉ làm tro cười cho thiên hạ, ông Kỳ đã gây chia rẽ trầm trọng trong tập thể cộng đồng Hải ngoại cũng như công cuộc đấu tranh chung của người Việt trong nước và người Việt Hải Ngoại, ông Kỳ chẳng đem lại lợi ích cho ai...

NBC, Trả lời câu hỏi thứ hai, chính phủ CSVN có trái tâm đồ dài mấy cây số để mời tôi về, tôi cũng không về. Tôi chỉ trở về khi chế độ CS hoàn toàn bị giải thể, không còn một tên CS nào ngồi đó, và đất nước hoàn toàn có tự do, dân chủ tôi mới về. Ngày nào còn chế độ CS tôi không về. Những câu kế tiếp không liên quan đến, xin miễn trả lời.

Sau phần phát biểu cảm nghĩ và câu hỏi, chương trình được kết thúc vào lúc 16 giờ chiều cùng ngày.

## **Đại Chúng**